



ข่าว สปน.

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๔ ๘๖๗๘ โทรสาร ๐ ๒๒๘๔ ๘๖๘๖ www.oic.go.th www.facebook.com/oicinfo

สปน. จัดงานสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กำหนดจัดงานสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ ภายใต้ชื่องาน “การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารยุคดิจิทัลกับความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ” ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ดิกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายวิชฌุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานสัมมนา พร้อมปาฐกถาพิเศษ และมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ) ในฐานะประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กล่าวรายงาน

การสัมมนาฯ ดังกล่าว สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดเป็นประจำปีอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการมากยิ่งขึ้น รวมทั้งทราบถึงสิทธิที่สำคัญของประชาชนในการใช้สิทธิตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับในครั้งนี้นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้นายวิชฌุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ข้อมูลข่าวสารยุคดิจิทัล สังคมโปร่งใสไร้ทุจริต” พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น จำนวน ๙ หน่วยงาน ทั้งนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ) ยังได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวน ๑๓๓ ราย และ ๔ หน่วยงาน

นอกจากนี้ยังมีการจัดอภิปรายในหัวข้อ “ข้อมูลข่าวสารยุคดิจิทัล กับโอกาสในการเข้าถึงของประชาชน” โดยผู้เข้าร่วมอภิปรายทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชน ได้แก่ ๑) นายศักดิ์ เสกขุนทด ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน Digital Transformation สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ๒) นายมานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ๓) นายพีรพล อนุตรโสตถิ์ รักษาการ ผู้จัดการ ศูนย์ข่าวก่อนแฮร์ สำนักข่าวไทย อสมท โดยมีผู้เชี่ยวชาญศาสตราจารย์วรรณา ทิระสังคะ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคมฯ เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย ซึ่งในบริเวณงาน ยังมีการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ หน่วยงานตัวอย่าง ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น การให้บริการจัดทำบัตรประชาชน โดยกรมการปกครอง การต่อใบอนุญาตขับขี่ โดยกรมการขนส่งทางบก และศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนของสำนักนายกรัฐมนตรี